

**BÁO CÁO**  
**KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM**  
**TỈNH QUẢNG NAM KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2014-2019**

*(Trình bày tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam  
lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024)*

Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và nghiêm túc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX kiểm điểm trách nhiệm và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

**I. VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC**

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019 là cơ quan chấp hành giữa 02 kỳ đại hội do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ IX thống nhất cử gồm: 90 vị, cơ cấu 04 thành phần theo Điều 22 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gồm:

- Người đứng đầu các tổ chức thành viên: 31 vị;
- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện: 18 vị;
- Cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, giai cấp, dân tộc, tôn giáo và lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 32 vị;
- Cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 09 vị.

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX đã hiệp thương cử ra Ban Thường trực gồm 08 vị: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 05 vị Ủy viên Thường trực.

Trong nhiệm kỳ qua, do yêu cầu công tác, thực hiện công tác cán bộ và chế độ nghỉ hưu theo quy định nên số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực có thay đổi. Cụ thể:

- Thực hiện quyết định điều động cán bộ của Tỉnh ủy, tại kỳ họp thứ 4 (25/6/2015) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thống nhất hiệp thương cử bổ sung 01 Ủy viên Ủy ban và chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Mặt trận trong giai đoạn mới, tại kỳ họp thứ 5 (11/01/2016), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX thống nhất quyết định tăng thêm số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX từ 90 lên 91 vị và thống nhất hiệp thương cử bổ sung 01 Ủy viên Ủy ban và Ủy viên Thường trực.

- Trong nhiệm kỳ, có 03 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (gồm: 02 Ủy viên là cá nhân và 01 Ủy viên là đại diện tổ chức thành viên) xin thôi tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 01 vị Ủy viên là cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nghỉ hưu theo quy định.

Đến nay, tổng số Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019 là **87** vị; Ban Thường trực có 09 vị, gồm: Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 05 Ủy viên Thường trực.

## **II. VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

Sau Đại hội, căn cứ quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX xây dựng Quy chế hoạt động<sup>(1)</sup>; ký kết Quy chế phối hợp công tác với HĐND tỉnh và UBND tỉnh; Quy chế phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và nhiều chương trình phối hợp khác... Hàng năm, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết về Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 kết quả cụ thể như sau:

### **1. Đối với hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh**

Trong nhiệm kỳ qua, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX bước đầu đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực. Tập trung cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh; thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện và dự kiến chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm; tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; tăng cường công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; định kỳ hàng quý tập hợp, tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; từng bước thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức 14 hội nghị thường kỳ để thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng và hàng năm; hiệp thương dân chủ cử bổ sung Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Thường trực và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX theo thẩm quyền. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hàng chục hội

1. Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-MTTQ ngày 30/9/2014 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

ng nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề như hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Quảng Nam và giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; tổ chức phản biện đối với các dự thảo văn bản của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; tổng kết, sơ kết chuyên đề các cuộc vận động, các phong trào thi đua...

Các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX đã phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm tham gia thảo luận, góp ý, quyết định những nhiệm vụ quan trọng thực hiện đạt kết quả chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức mình hưởng ứng, thực hiện đạt kết quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động<sup>(1)</sup>; kịp thời tham gia vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt...; định kỳ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp, tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Các vị Ủy viên Ủy ban là cá nhân tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực có sự đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong đó, nhiều vị Ủy viên tham gia các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhất là hoạt động khảo sát, giám sát, phản biện xã hội đối với quá trình xây dựng và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương.

- Các Hội đồng tư vấn<sup>(2)</sup> của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát huy rõ nét vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

## **2. Đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh**

Ban Thường trực hoạt động theo đúng Quy chế làm việc; duy trì nghiêm túc quy định họp ít nhất mỗi tháng 02 lần và đột xuất theo yêu cầu công việc. Ban Thường trực là tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất; phát huy dân chủ, tập thể bàn bạc, phân công cá nhân phụ trách. Mỗi Ủy viên Thường trực được phân công phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn và một số địa phương cụ thể để trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra kết quả hoạt động và phối hợp tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh.

Hàng năm, căn cứ Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban

1. Như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, phong trào “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”;

2. 04 hội đồng tư vấn: Kinh tế - Xã hội; Dân chủ - Pháp luật; Dân tộc - Tôn giáo và Đối ngoại nhân dân;

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới tổ chức thực hiện; chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan nhà nước liên quan ký kết 20 chương trình phối hợp, kế hoạch liên tịch để triển khai thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019. Chủ trì triển khai hàng chục cuộc giám sát và phản biện xã hội; phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chủ trì, hiệp thương với các tổ chức thành viên đổi mới phương thức, nội dung triển khai cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”; thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, cứu trợ thiên tai và an sinh xã hội. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND và UBND tỉnh theo Quy chế phối hợp công tác; định kỳ tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Định kỳ 6 tháng và cuối năm, tham dự và thông báo kết quả Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và đề xuất, kiến nghị với HĐND và UBND tỉnh những vấn đề cử tri và Mặt trận các cấp quan tâm; tích cực tham gia hoạt động giám sát với Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Quảng Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan. Hàng năm, xem xét, công nhận việc cử, bổ sung, thay thế chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện theo thẩm quyền; tổ chức, chỉ đạo, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tổ chức 14 hội nghị (thường kỳ và bất thường) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 36 hội nghị chuyên đề về những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

### **3. Thực hiện mối quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức liên quan**

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ký kết và thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác với HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; ký kết Quy chế phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì ký kết 20 chương trình phối hợp, kế hoạch liên tịch với các sở, ban ngành liên quan của tỉnh để thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Định kỳ 6 tháng, 01 năm các bên tổ chức họp liên tịch để trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện, sửa đổi, bổ sung quy chế, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp.

Đạt được những kết quả nổi bật nêu trên trước hết là nhờ sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp tích cực, chặt chẽ, hiệu quả của HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan liên quan và các tổ chức thành viên; tinh thần trách nhiệm của các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tích cực tham gia và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, tăng cường trách nhiệm và nêu gương trong công tác. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được bổ sung, tạo cơ chế pháp lý chặt chẽ để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

### **III. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

#### **1. Khuyết điểm, hạn chế**

- Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Một số Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thiếu tâm huyết, chưa tích cực tham gia các hoạt động, chưa phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm, nhất là việc thực hiện trách nhiệm định kỳ tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân ở lĩnh vực mình đại diện; ý kiến tham gia góp ý, thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chưa nhiều, thường tập trung ở một số chuyên gia, đại diện một số tổ chức thành viên tiêu biểu.

- Việc phối hợp triển khai thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 ở một số nội dung hiệu quả chưa cao. Công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình Nhân dân và dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đôi lúc chưa kịp thời; công tác vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân ở cơ sở còn gặp khó khăn; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã ở một số địa phương còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; một số phong trào, cuộc vận động chưa đi vào thực chất...

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương ở một số nội dung chưa cụ thể, thiết thực. Quan hệ phối hợp thống nhất hành động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với các tổ chức thành viên trên một số lĩnh vực chưa chặt chẽ dẫn đến việc hướng dẫn triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở một số địa phương còn chông chéo, hiệu quả chưa cao.

## **2. Nguyên nhân**

- Nguyên nhân chủ quan: Một số Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chưa xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chưa thể hiện tâm huyết, chưa tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ở một số nội dung chưa sâu sát.

- Nguyên nhân khách quan: Một số nhiệm vụ mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể; chế độ, chính sách đối với Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh còn bất cập chưa tương xứng với vai trò, trách nhiệm ngày càng tăng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quy định về biên chế cán bộ, công chức chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh còn nhiều bất cập.

## **IV. MỘT SỐ KINH NGHIỆM**

1. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận đòi hỏi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phải thật sự là cơ quan chấp hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giữa 02 kỳ đại hội; phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phải phát huy tốt vai trò chủ động, tích cực của Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong việc phối hợp triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thực chất, hiệu quả; phát huy tính độc lập, sáng tạo và tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở;

3. Ban Thường trực phải thể hiện rõ vai trò là cơ quan đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giữa 02 kỳ họp. Mỗi Ủy viên Thường trực phải nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy chế làm việc; thật sự tâm huyết, chủ động, mạnh dạn, bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân.

## **V. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP**

1. Xây dựng, thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, nâng cao chất lượng các hội nghị thường kỳ và chuyên đề của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; phát huy vai trò chủ trì, hiệp thương, thống nhất với các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024; chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

theo quy định của pháp luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Tăng cường trách nhiệm, phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhất là thực hiện tốt trách nhiệm định kỳ tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân ở lĩnh vực mình đại diện cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; tích cực tham gia ý kiến, thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp góp phần xây dựng Chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng và hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, phát huy vai trò chủ động, tích cực của Ban Thường trực trong việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình, nghị quyết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

4. Thường xuyên nâng cao năng lực, kỹ năng công tác, tinh thần trách nhiệm; tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019, kính trình và nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X./.

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM  
TỈNH QUẢNG NAM (KHÓA IX)